

สารจากบรรณาธิการ

เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว วารสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของวารสารสภาการพยาบาลปี พ.ศ. 2554 และออกในช่วงที่ประชาชนคนไทยอยู่ในระหว่างการร่วมใจฟื้นฟูสภาพบ้านหลังภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งพวกเราเกือบทุกคนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ขอให้รวมใจกันสู้ อย่าท้อนะคะ ด้วยเหตุที่เกิดปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม วารสารฉบับที่ผ่านมาถึงถึงมือสมาชิกช้ากว่าที่เคยเนื่องจากปัญหาการเดินทางและขนส่ง หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจ

ดังที่เคยนำเสนอเรียนให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบก่อนหน้านี้ว่า วารสารสภาการพยาบาลจะมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งขณะนี้ วารสารสภาการพยาบาลเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI มานานแล้ว อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการ ยังต้องการพัฒนาในส่วนขอบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อให้สำนวนภาษามีความเป็นสากลมากขึ้นเพื่อการเผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อไป จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทำการแก้ไขหรือเขียนบทคัดย่อของท่านให้มีความชัดเจนเชิงการใช้ภาษาและมีความสละสลวยโดยกองบรรณาธิการจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไว้บริการแต่ท่านที่ส่งเรื่องเข้ามาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องมีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตามจริง คาดว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเรื่องอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของเนื้อหา ท่านที่มีข้อจำกัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษ อาจจะส่งมาเพียงบทคัดย่อภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้ ขอเรียนตามข้อเท็จจริงว่า ทางกองบรรณาธิการจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากความมั่งคั่งทางด้านสำนวนภาษาของบทคัดย่อเท่านั้น ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ฉบับแรกของปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกทุกท่าน

ขอเรียนย้ำสมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์จะส่งเรื่องเข้ามาตีพิมพ์ ได้โปรดศึกษาการเตรียมต้นฉบับจากวารสารสภาการพยาบาลให้ละเอียดและถี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง เราพบบ่อยมากกว่า รูปแบบของต้นฉบับการอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงไม่เป็นไปตามที่วารสารสภาการพยาบาลกำหนด เป็นเหตุให้ต้องส่งกลับเพื่อทำการแก้ไขอีกครั้งหรือหลายครั้งก่อนการตีพิมพ์ ทำให้ผลงานของท่านล่าช้าโดยใช้เหตุ จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบและตรวจทานให้เรียบร้อยก่อนส่งผลงานมายังบรรณาธิการเพื่อให้ผลงานของท่านได้รับการพิจารณาและตีพิมพ์ได้เร็วค่ะ

วารสารฉบับส่งท้ายปีเก้านี้ ยังคงมีเนื้อหาสาระที่แน่นและหลากหลายเช่นเคย ทั้งที่เป็นการบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับเพศศึกษาของเยาวชนไทย การออกกำลังกายในผู้ที่มีหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน การวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับนักศึกษาพยาบาล วิชาชีพการพยาบาลและผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ รวมถึงการวิจัยเชิงคุณภาพในผู้ที่เป็นเบาหวานและผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้น แล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ

รศ. ดร. สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

บรรณาธิการ